

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.83 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 31.75-31.90 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.83 บาท แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.89 แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.75-31.90 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ในขณะที่นักลงทุนอยู่ในช่วง Panic mode จากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มขยายเป็นวงกว้าง ตลาดกลับมาปิดรับความเสี่ยง (Risk off)

* วานนี้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่ามาที่ 31.92 รับข่าวจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในไทย และปรับตัวแข็งค่ากลับมาอยู่ที่ 31.83 บาทในช่วงเปิดตลาดวันนี้

* นอกจากนี้มองว่าความกังวลเรื่อง COVID-19 นี้ส่งผลให้ตลาดมีมุมมองว่านโยบายการเงินจะต้องผ่อนคลายลงอีก โดยมองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมวันที่ 25 มีนาคมนี้ จากล่าสุดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 1%

* ขณะที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25% ในการประชุมวันนี้ สวนทางคาดการณ์ตลาดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในเกาหลีใต้รุนแรงว่าในประเทศไทย

* ผังตลาดการเงินสหรัฐ ดอลลาร์ทรงตัวเทียบยูโร เนื่องจากเป็นทวีปที่ห่างไกลจากศูนย์กลางของการระบาด แต่เมื่อเทียบกับตลาดเกิดใหม่ดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุน เนื่องจากมีปัจจัยกดดันทั้งจากไวรัสและภาวะเศรษฐกิจ

* จากข้อมูลล่าสุด นายริชาร์ด คลาร์ก รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ขณะที่เฟดกำลังจับตามผลกระทบของการระบาดที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ เป็นการเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าจะจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินหรือไม่

"เราคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด อย่างเร็วที่สุดจะเป็นช่วงเดือน เมษายน หรือ ช่วงเดือน มิถุนายนนี้ เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังดีกว่าคาด" เขากล่าว

* สำหรับการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในระหว่างวัน ต้องติดตามความคืบหน้าของ COVID-19 เป็นหลัก คาดกรอบวันนี้ 31.75-31.90 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.96 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 98.99

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 833.93 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 58.59 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.870 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้